

ประเด็นสำคัญจากการสุนทรพจน์ต่อรัฐแห่งชาติฟิลิปปินส์ 2567
(The State of the Nation Address: SONA 2024)



ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้แถลงสุนทรพจน์ต่อรัฐแห่งชาติ (The State of the Nation Address: SONA) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เป็นครั้งที่ 3 หลังบริหารประเทศครบ 2 ปี โดยใช้เวลากว่าสุนทรพจน์รวมประมาณ 1 ชั่วโมง 22 นาที จัดขึ้นที่ Batasang Pambansa Complex เมือง Quezon City โดยสุนทรพจน์ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ เน้นย้ำถึงความสำเร็จของรัฐบาล และโครงการของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการ รวมถึงแผนการในอนาคต โดยการแถลงนโยบายในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมือง ทั้งจับกุมนายกเทศมนตรีเมือง Ms. Bamban Alice Guo ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริการเกมพนันออนไลน์ (POGOs) และความตึงเครียดระหว่างฝ่ายทางการเมืองของดูเตอร์เต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เข้าร่วมงานแถลงสุนทรพจน์ต่อรัฐแห่งชาติของรองประธานาธิบดี ซารา ดูเตอร์เต ในครั้งนี้ โดยตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์เข้ารับตำแหน่งนั้นได้ออกพระราชบัญญัติที่สำคัญหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการลงทะเบียนซิมการ์ด (SIM Registration Act) พระราชบัญญัติกองทุนการลงทุนมะฮาร์ลิกา (Maharlika Investment Fund Act) และพระราชบัญญัติภูมิภาคเกาะเนกรอส (the Negros Island Region Act) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดราคาข้าวลงเหลือ 20 เปโซต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนในช่วงรณรงค์หาเสียงได้

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

ประเด็นสำคัญจากการสุนทรพจน์ต่อรัฐแห่งชาติ (The State of the Nation Address: SONA)

1. การดำเนินการของ Philippine Offshore Gaming Operations (POGOs)

ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ประกาศยุติการดำเนินการของบริการเกมพนันออนไลน์ทั้งหมด หรือที่เรียกกันย่อๆว่า POGO โดยจะมีผลทันที และได้สั่งการให้สำนักงาน Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ยุติการดำเนินการ POGO ภายในสิ้นปีนี้ โดยสั่งการให้กรมแรงงาน และการจ้างงาน (Department of Labor and Employment (DOLE)) ประสานกับทีมเศรษฐกิจเพื่อจัดหางานให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ โดยกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้การดำเนินการ POGOs ทั้งหมดถูกห้าม และขอสั่งให้หน่วยงาน PAGCOR ยุติการดำเนินการ POGOs

2. ข้อพิพาททางทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก (ทะเลจีนใต้)

ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ยืนยันอธิปไตยเหนือทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกและเสริมว่าจะไม่ยอมแพ้หรือหวั่นไหว

3. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ภายในสิ้นปีนี้ในปี 2565 มีเพียงร้อยละ 77 ของประชากรที่เข้าถึงการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่าต่ำเกินไป โดยรัฐบาลจะร่วมมือกับภาคเอกชนในการสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศโดยเสริมว่าโครงการ “National Fiber Backbone” เฟสหนึ่งได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในส่วนเฟสสองและเฟสสามได้เริ่มเมื่อต้นปีและจะเสร็จสิ้นภายในปี 2569 โดยเส้นใยนี้นี้จะให้ความจุที่เพียงพอในแง่ของแบนด์วิดท์ (อัตราการส่งถ่ายข้อมูล)

4. ด้านเศรษฐกิจ

ประเทศมีสัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีความหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเป็นหนึ่งในประเทศที่ฟื้นอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาค โดยเสริมว่าแม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคมากมาย แต่ยังคงเดินหน้าต่อไป โดยอัตราความยากจน (Poverty rate) ของฟิลิปปินส์ ลดลงอย่างมาก อยู่ที่ร้อยละ 15.5 จากร้อยละ 18 ในปี 2564 ซึ่งตัวเลขนี้ยังต่ำกว่าระดับในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ร้อยละ 16.7 ในปี 2561 โดยชาวฟิลิปปินส์เกือบ 2.5 ล้านคน ได้ถูกยกระดับจากความยากจนขึ้น

5. การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ตามที่ได้เห็นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกนั้นกำลังรุนแรงขึ้นเช่น ปรากฏการณ์ลานีญา คลื่นความร้อน ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ระบุว่าโดยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของฟิลิปปินส์ เสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าวอย่างมาก ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้สร้างศูนย์อพยพเกือบร้อยแห่งเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติ โดยขณะนี้ กำลังเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือกับลานีญาและปริมาณฝนจำนวนมาก โดยได้มีโครงการป้องกันอุทกภัยกว่า 5,500 โครงการที่แล้วเสร็จ และยังมีอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2567 ได้มีการสร้างและปรับปรุงถนนความยาว 12,000 กิโลเมตร และสะพานกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงพัฒนาสะพานจำนวน 367 แห่งและถนนเกือบ 1,600 กิโลเมตร ในเส้นทางหลวง Maharlika (Maharlika Highway) ซึ่งเป็นเส้นทางสายจราจรที่ยาวที่สุดของประเทศจากเกาะลูซอนไปจนถึงเกาะมินดาเนา รวมถึงได้มีโครงการรถไฟอื่นๆ เช่นโครงการ MRT-7 และรถไฟโดยสารสายเหนือ-ใต้ (North-South Commuter Railway) รวมถึงการปรับปรุงสนามบินนานาชาติอินนอย อากีโน (NAIA) โดยอีกไม่ช้าสนามบิน NAIA จะสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 48 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ทั้งเส้นทางการบินในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากนี้จะรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 62 ล้านคนต่อปี และยังมีโครงการพัฒนาสนามบินและท่าเรือกว่า 70 โครงการทั่วประเทศที่แล้วเสร็จ และอีก 350 โครงการที่กำลังดำเนินอยู่โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการภายในปี 2571

7. ด้านการศึกษา

ปัญหาที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนที่ผิดพลาดและล้าสมัยจะได้รับการแก้ไข รวมถึงการผลิตสื่อการสอนโดยเฉพาะหนังสือเรียนต้องมีความทันสมัยและปราศจากข้อมูลที่ผิดพลาด โดยกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การอนุมัติต้นฉบับไปจนถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการจัดจำหน่าย จะถูกทำให้ระยะเวลาสั้นลงจาก 3 ปี เหลือ 1 ปี

8. ด้านเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร

รัฐบาลจำเป็นต้องนำเข้าข้าว เนื่องจากปริมาณข้าวที่ผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ แม้ว่าฟิลิปปินส์สามารถเก็บเกี่ยวปริมาณข้าวได้กว่า 20 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงสุดตั้งแต่ปี 2530 อย่างไรก็ตาม ปริมาณดังกล่าวเป็นผลผลิตเพียง 13 ล้านตัน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศที่มีอยู่ 16 ล้านตัน จึงจำเป็นต้องนำเข้าข้าว ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับการผลิตภายในประเทศโดยยังสนับสนุนภาคเกษตรกรรมต่อไป โดยจะอำนวยความสะดวกและเสริมสร้างการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ไปจนถึงการขนส่งและการจัดจำหน่าย รวมถึงป้องกันการสูญเสียของผลิตผล โดยเสริมว่า ในปีที่ผ่านมา ได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ และปุ๋ยมากกว่า 100 ล้านกิโลกรัม ให้กับเกษตรกรรวมถึง เรายังดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดราคาสินค้าการเกษตรและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เช่น มาตรการปฏิรูปที่ดิน การยกเว้นค่าผ่านทางสำหรับรถบรรทุกสินค้าเกษตรกรรม โครงการชลประทาน รวมถึงได้ดำเนินการกับการปรับราคาสินค้าเกษตรกรรม การกักตุนสินค้า รวมถึงการลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย

9. สงครามปราบปรามยาเสพติด

การต่อสู้กับสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ปราศจากเลือดจะดำเนินต่อไป โดยจะยังคงยึดมั่นตามกลยุทธ์ '8 Es' ; Enforcement, Eradication, Education, Engineering, Environment, Economy,

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

Empowerment, Evaluation เพื่อต่อต้านยาเสพติดที่ผิดกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ โดยเสริมว่าการจัดการที่ใช้คือรุนแรงการถอนรากถอนโคน (Extermination) จะไม่เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Philstar และ Spot.ph

บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น

1. การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์

การบริหารงานของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ มีผลงานที่โดดเด่น เช่น การเติบโตของ GDP โดย ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาค แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวก็ตาม โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มี GDP ขยายตัวเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่และกำลังพัฒนาในเอเชีย รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในด้านอัตราการว่างงานที่ต่ำลง โดยช่วยทำให้เกิดการสร้างงานและโอกาสมากขึ้นสำหรับชาวฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ นักวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยังชื่นชมประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ เกี่ยวกับความหนักแน่นในการบูรณาการแห่งดินแดน เช่นการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการ ประกาศยุติการดำเนินการของบริการเกมพนันออนไลน์ (POGOs)

2. ความท้าทายในอนาคต

แม้ว่าการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ในปีที่ 2 จะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ยังคงมีปัญหาและความท้าทายอีกมากมายที่ต้องดำเนินการแก้ไข เช่นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรโดยทั่วไป และความท้าทายสำหรับนโยบายลดราคาข้าวลงเหลือ 20 เปโซต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนในช่วงรณรงค์หาเสียง รวมถึงปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด และการพัฒนาภาคการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่เรื้อรังมานาน ส่งผลต่อความมั่นคง ด้านอาหารของประเทศ รวมถึง ข้อพิพาททางทะเลจีนใต้

ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการไทย

ควรติดตามสถานการณ์และนโยบายสำคัญต่างๆ ของฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างสองประเทศและการส่งออกของไทยมายังฟิลิปปินส์ เพื่อปรับตัวและเตรียมแผนรองรับที่เหมาะสมต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา
กรกฎาคม 2567

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ